

ด่วนที่สุด



ที่ นร ๐๕๐๗/ว ๒๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

เรื่อง การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

เรียน กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๒๕๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เห็นชอบมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการให้ผู้เข้าร่วมมาตรการ ฯ ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๗ ลงมติเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการตามมาตรการ ฯ เฉพาะกรณีเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๔๗ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยให้ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เสมือนเป็นผู้ที่รับราชการอยู่ถึงวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ (ตามหลักเกณฑ์ที่เคยใช้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด ในปีงบประมาณ ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕)

อนึ่ง เพื่อให้การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอชักซ้อมการปฏิบัติ ดังนี้

๑. ผู้เข้าร่วมมาตรการ ฯ ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๔๗ ตามระเบียบ ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖

๒. ในการ ...

๒. ในการจัดทำเอกสารเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ระบุใน
ช่องหมายเหตุของบัญชีแสดงคุณสมบัติ ท้ายรายการของผู้ขอพระราชทานที่เข้าร่วมมาตรการ ฯ
ว่า “ลาออกตามมาตรการ ฯ”

๓. ภายหลังจากการจัดส่งเอกสารเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจำปี ๒๕๕๗ (๖ กันยายน ๒๕๕๗) แล้ว หากปรากฏมีผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการ ฯ รายใด
ไม่ได้รับอนุญาตให้ลาออกตามมาตรการ ฯ แต่ได้ลาออกหรือพ้นจากราชการด้วยเหตุอื่นก่อนวัน
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ อันเป็นเหตุให้ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับ
การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้รีบประสานงานเป็นการภายในแจ้งให้
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก แล้วจัดทำหนังสือขออนุญาตออกจากรายชื่อ
ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยด่วน

๔. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีคู่สมรสของผู้เข้าร่วมมาตรการ ฯ
ซึ่งดำรงตำแหน่งตามเกณฑ์บัญชี ๒๔ ท้ายระเบียบ ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
ผู้เข้าร่วมมาตรการ ฯ ได้พ้นจากราชการไปก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

๕. ผู้เข้าร่วมมาตรการ ฯ ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมลา
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมลาและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อนวันออกจากราชการ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗) กล่าวคือ

๕.๑ กรณีเหรียญจักรมลา ต้องเป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มีระยะเวลา
รับราชการรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์

๕.๒ กรณีเหรียญจักรพรรดิมาลา ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีระยะเวลา
รับราชการรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรศักดิ์ อูวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๗๑

โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๘๒๒๔

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น

ลำดับ	ตำแหน่ง	เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ขอพระราชทาน		เงื่อนไขและ ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา	หมายเหตุ
		เริ่มต้นขอ	เลื่อนได้ถึง		
1	ระดับ 1	ร.จ.ม.	ร.ท.ช.	- ขอพระราชทานได้เฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้น	1. ต้องมีระยะเวลาเข้ารับราชการติดต่อกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า 60 วัน
2	ระดับ 2	บ.ม.	บ.ช.	1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 2. คารงตำแหน่งระดับ 2 มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.	2. ลำดับ 2-5 ซึ่งกำหนดระยะเวลาเลื่อนชั้นตรา 5 ปี หมายถึงต้องคารงตำแหน่งในระดับนั้นๆ รวมเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า 60 วัน
3	ระดับ 3 ----- ระดับ 4	จ.ม.	จ.ช.	1. คารงตำแหน่งระดับ 3 หรือระดับ 4 เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. 2. คารงตำแหน่งระดับ 3 และหรือระดับ 4 มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.	
4	ระดับ 5 ----- ระดับ 6	ต.ม.	ต.ช.	1. คารงตำแหน่งระดับ 5 หรือระดับ 6 เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 2. คารงตำแหน่งระดับ 5 และหรือระดับ 6 มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.	
5	ระดับ 7 ----- ระดับ 8	ท.ม.	ท.ช.	1. คารงตำแหน่งระดับ 7 หรือระดับ 8 เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. 2. คารงตำแหน่งระดับ 7 และหรือระดับ 8 มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.	

ลำดับ	ตำแหน่ง	เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ขอพระราชทาน		เงื่อนไขและ ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา	หมายเหตุ
		เริ่มต้นขอ	เลื่อนได้ถึง		
6	ระดับ 8	-	บ.ม.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ 8 2. ครองตำแหน่งบังคับบัญชา 3. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ บ.ม. 4. ให้ขอได้ในปีก่อนปีที่จะเกษียณอายุราชการ หรือในปีที่เกษียณอายุราชการเท่านั้น 	
7	ระดับ 9	-	ม.ว.ม.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ บ.ม. 2. ได้ บ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ บ.ช. 3. ได้ บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 4. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงขึ้นไปอีก 1 ชั้น ตรา แต่ไม่เกิน บ.ช. เว้นกรณีลาออก 	- ลำดับ 7-9 การขอลงชื่อปีที่ เกษียณอายุราชการ ความข้อ 4 หรือข้อ 5 แล้ว แต่กรณี ให้ขอปี ติดกันได้
8	ระดับ 10	-	ม.ป.ช.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้เลื่อนชั้นตราได้ตามลำดับทุกปีจนถึง ชั้น บ.ม. 2. ได้ บ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ บ.ช. 3. ได้ บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 4. ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 5. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงขึ้นไปอีก 1 ชั้น ตรา แต่ไม่เกิน ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก 	
9	ระดับ 11	-	ม.ป.ช.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้ บ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ บ.ช. 2. ได้ บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 3. ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 4. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงขึ้นไปอีก 1 ชั้น ตรา เว้นกรณีลาออก 	